
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันอังคารท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
__________________________ 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสังข์ทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 

๖. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นางพิมพ์สุดา   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 

 ๙. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
 ๑๐. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
 ๑๑. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
 ๑๒. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๓. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 ๑๔. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 ๑๕. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๖. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายชลิต   เฟื่องฟู  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  

๒. นายจันทร์ดี   เอกศรี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๑ 
 ๓. นายวิไลศักดิ์   สารคณา ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๒ 
 ๔. นายชัยศรี   แพงโคตร  ตำแหน่ง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๕. นายปุญพัฒน์   ชูแก้ว  ตำแหน่ง  รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา 

๖. จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นางอภิญญา   นิ้วทอง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๘. นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๙. นายธนดล   จันทร์แดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. นางพิมพ์ใจ   มุธรรม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๑. สิบเอกเกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๒. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 

 ๑๓. นายธงประเสริฐ   จันทราช ตำแหน่ง  ผู้จัดการโรงงานแป้งเหล่าพรวน 
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๑๔. นายสราวุธ   ทับลา  ตำแหน่ง  ผู้ติดตาม 
๑๕. น.ส.กุลณัฐ   ไชยดี  ตำแหน่ง  ผู้ติดตาม 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,  หัวหน้า 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนราชการและเจา้หน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการ 

สภาฯ กระผมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว  มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  
จำนวน ๑๔ ราย ลำดับต่อไปผมขอเรยีนเชิญ นายสมศักดิ์  กองจันทร ์“ประธานสภา”  
ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรียน ท่านรองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้า
ประธานสภาฯ  ส่วนราชการและเจ้าหน้าทีทุ่กๆ ท่าน  วันน้ีเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  โดยเริ่มประชุม 
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป    ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาฯ ดำเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ผมขอตรวจสอบจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมอีกครัง้  และจากการ 
ตรวจสอบแล้วมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบ ทั้ง ๑๖ ท่าน ต่อไปผมขอเปิดการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ  มีสมาชิกยื่นกระทู้ถามด่วน
ประธานสภาฯ  จำนวน ๒ ท่าน  คือท่านสังทอง  ประจวบสุข ส.อบต.ม.๒ และท่านเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  

ส.อบต.ม.๘ ในส่วนของการยื่นญัตติด่วน มีจำนวน ๑ ท่าน คือ ท่านเชิดศักดิ์   พสุมตร์  
ส.อบต.ม.๘ กระทู้ถามผมก็ขอเข้าในระเบยีบวาระการประชุม ข้อ ๓.๗, ๓.๘ และญัตติ 
อีกท่านหนึ่งเอาเข้าในระเบียบวาระการประชุมข้อ ๕.๙ ผมก็ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน
ได้รับทราบ 
 เรื่องต่อมา ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงก็ให้  
เฝ้าระวังเรื่องไฟปา่ที่จะมาจากเศษวัสดุต่างๆ ใบไม้แห้ง จึงขอความร่วมมอืให้ทุกท่าน
ช่วยกันเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ ขอสอบถามเรื่องรถดับเพลงิของ อบต.สร้างนกทา 
พร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้าเกิดเหตุการณ์ด่วนข้ึนมา 

จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รองปลดัฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุทา่น ผมจ่าเอกพลัลภ   บุญเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้า 

สำนักปลัด ผมขอช้ีแจงในส่วนของรถดับเพลิงพร้อมใช้งานครับ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๖ 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ ตามที่เจ้าหน้าที่และท่านเลขา 
ประธานสภาฯ  สภาฯ ได้แจกเอกสารให้สมาชิกทกุท่านได้ตรวจสอบแล้วในเบื้องต้น   หากตรวจสอบ 

พบมีข้อความหรือข้อมูลตกหล่นท่านสามารถแจ้งหรือเพิ่มเติมได้  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมตทิี่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๖    ท่าน 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๖ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     - คน 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๓.๑ ขอทราบรายละเอียดการขยายเขตไฟฟ้า ขอเชิญท่านเดือน  จันทบาล  
ประธานสภาฯ  ส.อบต.ม.๑๒ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ถาม ครับ  
นายเดือน   จันทบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๒  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน   ผมนายเดือน   จันทบาล  

ส.อบต.ม.๑๒ เรื่องกระทู้ถาม ข้อ ๓.๑  ขอทราบรายละเอียดเรือ่งการขยายเขตไฟฟ้า  
ผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารฯ เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้า  เช่น ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ ๑ เห็นขยายไฟฟ้าไปทางป่าช้าประมาณบ้าน ๓-๔ ต้น แล้วก็หยุดถ้าจะทำไปถึง 
ป่าช้าก็ไม่ใช่ ผมจึงอยากทราบว่าใช้งบประมาณตรงสว่นไหน เหมือนกับเสน้ทางสร้าง 
นกทาไปโคกยาว เมื่อก่อนเราก็อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าไป  ปัจจุบันทางการไฟฟ้า 
เขามาเปลี่ยนเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วงบประมาณที่เราเคยอุดหนุนไปไหน ผมจึงขอ 
ทราบรายละเอียดจากผู้บริหารฯ ครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่าน ผมขอตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก  

คือ งบประมาณในส่วนน้ีเป็นงบประมาณของผูบ้ริหารฯ ก่อนจะมีการติดตั้งไฟฟ้าก็ได้ 
ออกไปสำรวจแล้วมีอยู่จำนวน ๓ - ๔ ครัวเรือน เราก็ได้ทำการรางวัดออกไปจากทาง 
สำนักสงฆ์จนไปตกถึงบ้านเลขที่ผูม้ีการใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ปรากฏว่าเวลาสำรวจทางสำนัก 
สงฆ์มีประตูอยู่แลว้และก็ไดป้ดิก็เลยไม่สามารถจะเดินไฟได้ คือทุกที่ถ้ามีการปิดประตู 
เขาก็บอกว่าเดินไม่ได้ผิดระเบียบไฟฟ้าเพราะว่า วัดเป็นหน่วยงานนิติบุคคล เขาก็เลย 
เดินอีกทางด้านหนึ่งลงไป ตอนนี้ทางการไฟฟ้าก็เดินให้ได้เหมือนที่ทางท่าน ส.อบต.ฯ  
เห็น ซึ่งในปีถัดไปกค็งจะได้ขอและกม็ีอีกหลายหมูบ่้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าและก็ไม่สามารถ 
จะเดินได้ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงกระทู้ถามของท่าน “ส.อบต.ม.๑๒”ในเรื่องการขยาย 
ประธานสภาฯ  เขตไฟฟ้ามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม เชิญท่าน ส.อบต.ม.๘ ครับ  
นายสมร   ปาทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน    กระผม นายเชิดศักดิ์   
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พสุมาตร์ ส.อบต.ม.๘ กระผมได้ฟังตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๑๒   ได้สอบถามในเรื่องการ 
ขยายเขตไฟฟ้าและทางผู้บริหารฯ ก็ได้ช้ีแจง แต่ผมคิดว่าสมาชิกที่ท่านยกตัวอย่างมา 
เขาจะรูไ้หม เราประชุมสมัยกอ่นว่าถ้าเราไมเ่ข้าใจหรือว่าไม่รูเ้รื่องให้ถามสมาชิกแต่ละ 
หมู่ใช่หรือเปล่าครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านเชิดศักดิ์   พสุมาตร์ “ส.อบต.ม.๘” ก็อยากฝากใหท้างทา่นผูบ้ริหารฯ ได้ 
ประธานสภาฯ  ลงพื้นที่ในการตรวจสอบ มีใครจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่าน ผมก็ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกฯ ที่ให้ 

คำแนะนำในเรื่องการติดต่อประสานงานกับเจ้าของในเขตพื้นที่ก่อน    เพื่อจะได้เป็น 
ข้อมูลหรือแนวทางเดียวกัน จึงอยากฝากท่านสมาชิกแต่ละหมู่ให้ความสำคัญกับพื้นที ่
ของตนเอง  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอไป ข้อ ๓.๒ 
ประธานสภาฯ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๓.๒ ขอทราบรายละเอียดงบประมาณโครงการของ อบต.สร้างนกทา ทั้ง 
ประธานสภาฯ  ๑๖ หมู่บ้าน จำนวน ๕ ข้อ  ต่อไปก็ขอเชิญท่านสุรศักดิ์    บุญหาญ “ส.อบต.ม.๑๓”  

เจ้าของกระทู้ถาม เชิญช้ีแจงครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์  บุญหาญ  

ส.อบต.ม.๑๓ ผมอยากทราบรายละเอยีดงบประมาณโครงการ ของ อบต.สร้างนกทา  
ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

    ๑.) ท่อระบบน้ำ 
    ๒.) ลูกรัง 
    ๓.) ไฟฟ้า 
    ๔.) ระบบน้ำประปา 
    ๕.) คอนกกรีตที่ชำรุด 
    เรื่องแรกเรื่องท่อระบบน้ำประปา ผมมองภาพรวมปีนี้ ระบบน้ำไม่ดีแน่นอน 

ในปีนี้ ทุกหมู่บ้านผมอยากให้มีการเตรียมการรับมือและมีการแก้ไข ในส่วนของถนน
ลูกรังผมก็อยากให้ดำเนินการช่วงนี้เพราะทุกวันน้ีสื่อออนไลน์มันเยอะมากและก็ใกล้
ช่วงหน้าฝน ผมก็เลยอยากถามเรียนทางผู้บริหารฯ ว่าจะดำเนินการได้ช่วงไหน เรื่อง
ไฟฟ้ามันก็จะเช่ือมโยงไปที่กระทู้ถามของท่านเดือน   จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ ที่บอก
ว่าเดินไปไดแ้ค่ ๖ ต้น และก็เรื่องท่อระบบประปาของหมู่ที่ ๑๓ ก็มีเจ้าหน้าที่มาถาม
ผมว่าจะเป่าท่อน้ำประปาไหม ผมก็ตอบไปว่ามันเป็นอำนาจการบรหิารข้ึนอยู่กับท่าน
นายกฯ ต่อมาเรื่องคอนกรีตที่ชำรุด ผมเห็นทางบ้านหนองแฝกถนนคอนกรีตก็มีการ
ชำรุดเยอะ ถ้าเกิดอุบัติเหตุข้ึนมาประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้  เพราะเป็น
ทรัพย์สินของทางหน่วยงานเรา และถ้าเกิดอุบัติเหตุข้ึนมาหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบ 
ผมก็มีเรื่องที่สอบถามทางคณะผู้บริหารฯ อยู่จำนวน ๕ เรื่อง ครับผม 
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นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ก็ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต.ม.๑๓  ที่เป็นห่วงในความเดือดร้อนของพี่น้อง 
ประธานสภาฯ  ประชาชน ก็มีอยู่จำนวน ๕ เรื่อง ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ไดช้ี้แจงในกระทู้ของ 

ท่านสมาชิก ขอเชิญครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ผมขอช้ีแจงกรณีที่ท่านสมาชิกฯ ถามมา 

เรื่อง ระบบท่อคงจะเป็นระบบท่อเมนประปา ก็จะเป็นงบประมาณซ่อมแซมแต่ก็ต้อง 
ดูว่าในการซ่อมแซมในแต่ละหมู่บา้นว่าจะถูกระเบยีบตามทีอ่งค์การบรหิารส่วนตำบล 
สร้างนกทาจะช่วยได้ไหมต้องมีการจดัทำบัญชีหรือสำรวจข้อมูลเพื่อรวบรวมไว้ในการ 
ของบประมาณในการซ่อมแซม บางทีผมก็จะทำหนังสอืขอเชิญคณะกรรมการประปา 
ประจำหมู่บ้านมาร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไข  ในส่วนเรื่องของถนนลูกรัง 
ตอนนีก้็อยู่ระหว่างการทำสัญญาของผู้รับจ้าง  ต่อมาเรื่องของไฟฟ้าก็มีหลายหมู่บ้าน 
ที่ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว ผมก็ได้ออกไปดูและได้ทำการสำรวจไปแล้ว บางทีการเดิน 
ไฟฟ้าได้เดินไปแลว้ก็ไม่มผีู้ใช้ไฟฟ้า จะมีก็อยูป่ระมาณ ๒ - ๓ หมู่บ้าน ต่อไปจะเน้นย้ำ  
ดำเนินการปรับปรงุแก้ไขให้ดีข้ึน ส่วนระบบน้ำประปา การเป่าบ่อ ก็อยู่ในระหว่างการ 
จัดเก็บและการใหข้้อมูลของพี่น้องในรายละเอียดอย่างน้อยต้องมี ๓ เดือน มีการเก็บ 
ระบบของคณะกรรมการ การใช้งานของประปาก็ต้องมีบัญชีควบคุมและรายละเอียด 
ในการจัดเก็บการใช้งบฯ จึงจะไม่ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ ผมก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันให้ 
คณะกรรมการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของประปาหมู่บ้าน   เวลาของบประมาณก็ 
จะมีเอกสารประกอบในการของบประมาณได้และถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนถนนที่ 
ชำรุดก็มองเห็นหลายๆ หมู่บ้าน  อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบว่างบประมาณของเราไม่ 
เพียงพอ ทาง ส.อบต.ฯ เราก็ได้เสนอมาทุกสมัยว่าหมู่บ้านเราประสบความเดือดร้อน 
ในเรื่อง ของถนน ต้องขอขอบคุณทาง ส.อบต.ฯ ที่ช่วยในการดูแลทางคณะผู้บริหารฯ  
ก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในการซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ท่านผู้บริหารฯ ก็ได้ช้ีแจงใน เรื่อง การบรรเทาสารณภัยของพี่น้องประชาชน 
ประธานสภาฯ  ในพื้นที่ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๑๓ ได้สอบถามมีใครจะเพิ่มเติมหรอืจะสอบถามอีกไหม 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ   เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารว่มประชุมทุกทา่น ผมอยากให้ผู้บรหิารฯ ไม่ใช่ 

ว่าพูดวันน้ีแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเรื่องใหม่ เราประชุมเรื่องขออนุมัติโครงการลงหินลูกรังกัน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จนมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จนจะเข้าหน้า
ฝนอีกแล้ว ต้องทำเหมือนที่นายอำเภอบอกว่าคุยกันวันนี้ทำงานตั้งแต่เมื่อวาน การ
เดินสายไฟฟ้าผมก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารฯ เดินให้คุ้มค่ากับงบประมาณด้วย คน
ที่เขาอยากได้จริงๆ ก็อยากให้ดำเนินการให้ชาวบ้านด้วย ระบบน้ำบางหมู่บ้านก็มี
ชาวบ้านตัดท่อถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คให้เห็นถึงความเดือดร้อน ก็คือท่อมันตันและไปติดที่
มิเตอร์เก็บค่าน้ำก็ไม่ได้คณะกรรมการหมู่บ้านก็บอกว่าขาดทุนอีก ๓ เดือน ที่ก่อนจะ
ถึงหน้าแล้งก็จะขาดทุนแน่นอนเพราะมันเกิดปัญหาข้ึน เหมือนประปาหมู่ที่ ๑๓ เก็บ
ค่าน้ำเดือนละเป็นหนึ่งหมื่นบาท ซัมเมอร์สก็ตันตลอดและสูบน้ำไม่ขึ้น เรื่องคอนกรีต
ชำรุดผมก็อยากให้ซ่อมแซมในส่วนที่จำเปน็ก่อน และเรื่องการเดินไฟฟ้าผมให้ออกไป 
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สำรวจกอ่นการติดตั้งเพราะบางทเีราเดินไปแลว้ก็ไมม่ีผูใ้ช้เดี๋ยวก็สิน้เปลอืงงบประมาณ
ไปโดยไม่ใช่เหตุ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ผมขอให้ทางท่านนายฯ ช้ีแจงในเรื่องของการลงถนนลูกรัง การจัดการระบบ 
ประธานสภาฯ  น้ำประปาและการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ในเรื่องประปาหมู่บ้านตามที่ได้ช้ีแจงไป 

ในการของบประมาณฯ ถ้าประปาน้ันไม่ขึ้นอยู่ในความดูแลของ อบต.ฯ ก็จะเป็นการ 
ช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อน อนุมัติงบฉุกเฉิน และงบซ่อมแซม ผมก็อยากให้มี 
รายละเอียดของแต่หมู่บ้าน เวลาสิ้นปีงบประมาณ สตง.ฯ เข้ามาตรวจสอบก็จะสามารถ 
ตรวจสอบได้ ในรายละเอียดต่างๆ ผมจะให้ทางท่านรองปลัดฯ รักษาราชการปลัดฯ  
ช้ีแจงในรายละเอียด 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น   ในเรื่องประเด็นของเรือ่งระบบประปา ต้องดู 
ปลัด อบต.สร้างนกทา ว่าเป็นของ อบต.สรา้งนกทา ดูแลรึเปล่า ถ้าเป็นของ อบต.ฯ เป็นผู้ดูแลกส็ามารถเสนอ 

ของงบประมาณไดเ้ลย แตถ้่าไม่มีงบประมาณแต่อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือก็ 
อยากให้มีบัญชีรายรับ - รายจ่าย และก็ส่งเรื่องมาเพื่อให้การช่วยเหลือทาง อบต.ฯ ก็ 
จะทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนและก็เสนอเรื่องต่อสภา อบต.สร้างนกทา ซึ่งที่ผ่านมาใน 
การประชุมของคณะกรรมการหมูบ่้าน     ผู้นำท้องที่ก็มีการนำเสนอว่าหมูบ่้านไหนที่ 
ต้องการให้ช่วยเหลอื จึงอยากใหท้ำบัญชีรับ-บญัชีจ่าย มาให้หน่อยทางเรากจ็ะทำเรือ่ง 
ขอรับเงินหนุนเพื่อเสนอให้ทางสภาฯ พิจารณา ปัจจุบันก็ยังไม่มีบ้านไหนส่งเข้ามาเรา 
ก็ยังไม่สามารถทราบได้ จึงอยากใหท้่านทำ บัญชีรายรับ - รายจ่ายเพื่อจะได้เปน็ข้อมลู 
เวลาหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบก็จะได้มีเอกสาร ก็อยากฝากท่าน ส.อบต.ฯ ประสาน 
กับท้องที่ทีดู่แลระบบประปาทำบญัชีข้อมลู  ถ้ารายรับติดลบก็สามารถสง่เรือ่งเข้ามาที ่ 
อบต.ฯ ได้ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนตามขั้นตอน ในเรื่องของระบบประปาของบ้าน 
นาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ จากที่เคยใช้น้ำประปาตรงศาลากลางบ้าน  ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.  
๒๕๖๐ ความลึกประมาณ ๕๐ เมตร ปัจจุบันน้ีชาวบ้านไม่ได้ใช้แล้ว เนื่องจากประปา 
เป็นสีเหลืองทุกวันน้ีก็มีบ่อใหม่ หย่อนซัมเมอสได้ประมาณ ๒๐ ซม.  อีกบ่อก็จะมีบ่อ 
โครงการระบบน้ำใต้ดินระบบปิด ซึ่งมีความลึก ๔๐ ซม. ตัวนี้ก็จะเปิดใช้ตอนกลางวัน 
ซึ่งจะมีแสงอาทิตย์    ซึ่งบ่อประปาของหมู่บ้านต้องขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยเปิด 
ระบบน้ำในเวลากลางคืนเนื่องจากกลางวันบ่อโซล่าเซลล์จะทำงาน แต่ก็ไม่ค่อยได้รับ 
ความร่วมมือจากผู้ดูแลเท่าไหร่  ถ้าเราไปเปิดน้ำในเวลาเดียวกันกับโซล่าเซลล์ทำงาน 
ก็จะดึงน้ำไปหมด แตถ้่าจะให้ทางหน่วยงานช่วยเหลือก็จะต้องมี รายรับ รายจ่ายของ 
หมู่บ้านมาก่อน เรื่องน้ำประปาของหมู่ที่ ๑๖ ที่พบปัญหาก็น่าจะประมาณนี้ครับ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ตามที่ผู้บริหารฯ และท่านรองปลัดฯ ก็ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหาระบบน้ำประปา 
ประธานสภาฯ  ภายในหมู่บ้านที่พบปัญหา มีใครจะเพิ่มเติมหรือเสนออีกไหม 
จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  ผมขอเสนอแนะที่ผมเคยอยู่ในพื้นที่และผ่านมา 

/ผมจงึอยากฯ... 



- ๗ - 
 

ผมจึงอยากขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยไปแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านและช่วย 
ทำบัญชีรายรับ-รายจา่ย ถ้าไม่เข้าใจกเ็ข้ามาสอบถามได้ที่ อบต.ฯ คือ ระเบียบ อบต.ฯ  
ก็ไม่มีอะไรมากมายก็เพียงแค่ให้เราไปทำความเข้าใจในการจัดทำบัญชีคุมให้ดี    เช่น  
รายรับเท่านี้ รายจ่ายเท่านี้ และยอดคงเหลือ ถ้ายอดคงเหลอืเทา่ไหรก่็จะข้อมูลมาแจ้ง 
ที่ อบต.ฯ จึงอยากขอความร่วมมือทุกๆ ท่าน ไปเตรียมความพร้อมทุกหมู่บ้านในการ 
ตรวจสอบก็เป็นแค่งวดๆ ไป สรุปคือทำความเข้าใจกับผู้เก็บน้ำประปาหมู่บ้านให้ดี 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  มีใครจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ และผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.ม.๘  ประชุมทุกท่าน ผมอยากทราบว่าอยากให้เราทำบัญชีรายรบั-รายจ่าย เราจะทำเป็นกี่ 

เดือนกี่ปี เราต้องทำให้มันชัดเจนนะครบั ไม่ใช่ว่าถามย้อนหลังว่า ๔ - ๕ เดือนไปไหน  
หรือจะเอาต้ังแต่ปี ๖๑, ๖๒, ๖๓ ผมอยากให้บอกชัดเจนจะได้เรียบเรยีงถูกหรือว่าจะ 
เอาช่วงในระหว่างที่เกิดเหตุ ผมก็มีเรื่องสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ผมขอทราบถามเพิ่มเติมหน่อยถ้าทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีเงินอยู่  
ประธานสภาฯ  ๓๐,๐๐๐.-บาท  แต่ว่าอยากทำหนังสือมาของบประมาณที่หน่วยงานของ อบต.ฯ จะ 

สามารถดำเนินการได้ไหม   จึงอยากสอบถามทางท่านรองปลัดฯ ขออนุญาตช้ีแจงให้ 
รับทราบหน่อยครับ 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอตอบข้อสอบถามของท่าน “ส.อบต.ม.๘”  
ปลัด อบต.สร้างนกทา ว่าจะให้ทำบัญชีรายรบัรายจา่ยจะให้ทำมากีเ่ดือน  ผมก็อยากให้เก็บข้อมูลมาทกุเดือน  

รายรับ-รายจ่าย  ถ้ามีกรณีมีเหตุเร่งด่วนก็คงจะเริ่มเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดือนนี้ เป็นต้นไป  
ประมาณซัก ๓ เดือน ก็คงน่าจะเพียงพอในการยื่นเสนอเรื่องแต่ถ้ามีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ 
ยิ่งดีต่อเจ้าหน้าที่ในการตอบหรือเวลามีหน่วยมาตรวจสอบ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ก็ขอขอบคุณทางท่านรองปลดัฯ ที่ตอบข้อสงสัยหรือข้อสอบถามของสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ที่ยังมีข้อสงสัยในเรือ่งของประปาหมู่บา้น    มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถาม 

อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านสุรศักดิ์   บุญหาญ ส.อบต.ม.๑๓ เจ้าของกระทู้ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมก็ขอขอบคุณท่านรองปลัดฯ ที่ตอบข้อซักถาม 

ผมก็ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผมอยากให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรือ่งระบบน้ำประปาสามารถ 
ปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้มีระเบียบข้อกฎหมาย เวลาเกิดปัญหาอะไรทางเจ้าหน้าที่ 
ก็สามารถอธิบายได้ง่าย  ผมเคยไปถามทางผู้นำชุมชนและเขาก็ตอบว่า ระบบประปา 
หมู่บ้านเป็นทรัพย์สินของ อบต.ฯ พอมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทาง อบต.ฯ  
ก็ตอบว่าระบบประปาเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน   และบางหมู่บ้านผู้นำชุมชนกับทาง 
นักการเมืองไม่ถูกกันก็จะเกดิปัญหา ผมเห็น อบต.ฯ บางแห่ง  เขามีเจ้าหน้าที่ประปา 
สามารถควบคุมได้ ตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง ผมอยาก 
ให้ทางเจ้าหน้าที่ทำหนังสอืเชิญคณะกรรมการหมู่บา้นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
หาทางออกร่วมกันบอกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้  

/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ก็ขอขอบคุณทางท่านสุรศักดิ์   บุญหาญ ส.อบต.ม.๑๓ ที่เป็นห่วงเรื่องระบบ 
ประธานสภาฯ  น้ำประปาภายในตำบลฯ และให้แนวทางในการหาทางออกร่วมกัน  มีใครจะเพิ่มเติม 

หรือสอบถามอีกไหมครับ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      ผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านสุรศักดิ์ฯ  
ปลัด อบต.สร้างนกทา ส.อบต.ม.๑๓  ในส่วนของแนวทางปฏิบัติภายในเดือนนี้ทาง อบต.สร้างนกทา  จะทำ 

หนังสือเชิญผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถ่ินมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและก็ผู้ดูแลกิจการ 
หมู่บ้านมาร่วมประชุม บางทีเราอาจได้คำตอบในที่ประชุมในวันน้ันก็ได้ หวังว่าน่าจะ 
เป็นช่วงภายในเดือนนี้คงจะให้ทางท่านนายกฯ ออกหนังสือร่วมประชุม 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารฯ จะเพิ่มเติมอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ผมก็อยากให้ทางท่านสมาชิกเสนอแนะ 

หาแนวทางร่วมกันผมก็จะได้ไปหางบประมาณมาในการลงดูแลกรณีที่เดือดร้อนจรงิๆ  
หรือชำรุดจริงๆ เพราะว่างบประมาณเรามีแต่มีจำนวนไม่มากน่าจะช่วยได้เป็นบางจดุ 
หรือชำรุดจริงๆ จึงอยากฝากให้ทางสมาชิกของเราได้สำรวจ ในส่วนของไฟฟ้าผมก็ได้ 
ฟังตามที่ท่าน ส.อบต.ฯ บอกว่าทางคณะผู้บริหารฯ   ออกไปสำรวจไฟฟ้าแล้วก็ยังทำ 
เสาไฟฟ้าไปไม่ถึงอีก ตอนนี้ทางการไฟฟ้าเขาก็กำลงัดำเนินการไปเรือ่ยๆ ซึ่งทาง อบต. 
สร้างนกทา ของเราก็ยังเหลืออีกหลายจุด เช่น เสาไฟฟ้าหมู่ที่ ๑๓ ทางหน่วยงานก็ได้ 
โอนงบประมาณไปแลว้แต่ยังไมด่ำเนินการ ไม่ใช่คิดว่าทางผู้บริหารฯ  โอนงบประมาณ 
ไปทำอย่างอื่นไปแล้ว   ตอนนี้ทางการไฟฟ้าก็ได้ออกมาสำรวจการขยายไฟฟ้าไปแล้ว 
หลายจุดไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของเราหรอืว่าเป็นงบประมาณของการไฟฟา้ในส่วน 
เรื่องของถนนคอนกรีตเราก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็ยังไม่ครบถ้าหมู่ไหนที่มีการชำรุด 
มากก็จะรีบไปดำเนินการให้ทันที 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรศักดิ์     บุญหาญ “ส.อบต.ม.๑๓” ขอ 

อนุญาตเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกฯ   บอกว่าให้ทางสมาชิกสำรวจในเรื่องถนนลูกรังว่า 
ตรงไหนชำรุดก็ให้สำรวจข้ึนมา แต่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีงบประมาณและไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ ในส่วนเรื่องของงบประมาณที่ว่าทางสภาฯ อนุมัติงบประมาณดังกล่าว 
ไปแล้ว ผู้บริหารฯ ของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช่ของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ทางสมาชิกก็ได้ยกมือขอความเห็นชอบให้ไปแล้ว ที่ผมพูดไปไม่ใช่งบประมาณปี ๖๗ 
แตเ่ป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  เชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายชลิตฯ... 
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นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน   ผมขอช้ีแจงว่างบประมาณของปี พ.ศ.  

๒๕๖๖ ที่ท่านสมาชิกถาม ตอนนี้ทางกองช่างฯ ก็ได้ทำแบบประมาณการ แบบ ปร.๔  
ปร.๕ เรียบร้อยหมดแล้ว เหลือแต่ผู้รับจ้างมาทำสัญญาจ้างอย่างเดียว 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิรัตน์   เนื้อทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๑  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิรัตน์  เนื้อทอง “ส.อบต.ม.๑๑” ในเรื่อง 

งบประมาณการซ่อมแซมถนนคอนกรีต         ผมอยากทราบว่าในเมื่อมีงบประมาณ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตแล้วทำไมไม่มีงบประมาณซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพราะผมคิด 
ว่าเรื่องการซ่อมแซมคงจะใช้งบประมาณไม่เยอะ แล้วจะไปรื้อทำไหมทำไมครับ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  เชิญทางท่านคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน   ในเรื่องการซ่อมแซมเราก็ได้ทำการตั้ง 

งบประมาณไว้อยู่ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  ตอนนี้ก็มีงบประมาณอยู่ก็ซ่อมแซมไป 
เรื่อยๆ ผมขอฝากหมู่บา้นไหนที่ชำรุดก็ขอใหร้ายงานมาได้ ไม่ว่าจะเป็น ส.อบต.ฯ หรือ 
ผู้นำชุมชนก็สามารถแจ้งเรื่องมาได้ที่ อบต.สร้างนกทา 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงในเรื่องของการซ่อมแซม   ว่าตอนน้ีมีงบประมาณอยู่ 
ประธานสภาฯ  เท่าไหร่แล้วดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว้ หากหมู่บ้านไหนมีความจำเปน็เดือนรอ้นก็ 

สามารถยื่นเรื่องได้ที่ อบต.สร้างนกทา มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีต่อไปผมจะไป ข้อ ๓.๓ กระทู้ถาม เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่และ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาหกสิบ ว่าดำเนินการถึงข้ันตอนไหน 
ขอเชิญท่านฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ส.อบต.ม.๑๖ เจ้าของกระทู้ เชิญครับ 

นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร “ส.อบต. 

ม.๑๖”  ขอทราบรายละเอียดดังนี้          ๑.) เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่  
๒.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้นนาหกสิบ ว่าดำเนินการถึงข้ันตอนไหน  
ผมอยากทราบว่าในส่วนการซอ่มแซมไฟฟ้า  ท่านได้สั่งการเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการ 
ซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่ไหมครับ ผ มก็แจ้งให้ไปซ่อมแซมและติดตั้งนานแล้วยัง 
ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้เลยประมาณ ๓ เดือนที่แล้ว และก็เรื่องการซ่อมแซม 
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ท่านนายกฯ ก็ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ไปแล้วและก็ยังไม่เห็นมี 
การไปดำเนินการติดขัดเรื่องอะไรหรือเปล่าจึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารฯ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ท่าน ส.อบต.ม.๑๖ ก็ได้สอบถามทางคณะผู้บรหิารฯ ในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไข 
ประธานสภาฯ  ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

/นายชลิตฯ... 



- ๑๐ - 
 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน      ในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าและการ 

ติดตั้งใหม่ก็คือทางกองช่างฯ ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปอยู่ตลอดอยู่ทุกหมู่บ้านตามที่หลายๆ  
ท่านได้รายงานมาในส่วนตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต.ฯ    ที่ได้รายงานมาและ 
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมก็ได้เน้นย้ำและสั่งการไป ทางกอง 
ช่างฯ มาโดยตลอดในเรื่องนี้บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ลงไปซ่อมอยู่ตลอด   แต่อาจขาด 
การประสานงานกับทางท่าน ส.อบต.ฯ  

นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอช้ีแจงว่าการลงไปซ่อมแซมจริงแต่ไม่ได้มี 

อุปกรณ์ไปด้วย จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ไปซ่อมแซมหลอดไฟไปอยู่แต่ไม่ได้ 
เอาหลอดไฟไปอย่างนี้ครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน   ในเรื่องของการออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า 

เดี๋ยวผมจะให้ทาง ผอ.กองช่างฯ หรือเจ้าหน้ามาให้คำตอบกับสมาชิกฯในการออกไป 
ซ่อมแซม ในส่วนเรื่องของ การซ่อมแซมถนนลูกรังผมก็ได้ให้กองช่างฯ ออกไปสำรวจ 
พร้อมประมาณการแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน 
ได้รับทราบ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงใน เรื่อง การออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าและเรื่องโครงการ 
ประธานสภาฯ  ซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่บา้น ยังไงก็ขอฝากทางคณะผูบ้ริหารฯ ในเรื่องของความ 

เดือนร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย    มีใครจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกไหมครบั  
ถ้าไม่มีต่อไปผมขอเชิญ ผอ.กองช่างฯ มาตอบกระทู้ของ ส.อบต.ม.๑๖ ขอเชิญครับ 

นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ผอ.กองช่าง  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องการออกไปซ่อมแซม 

ไฟฟ้า สืบเนื่องจากวันน้ันเราได้ออกไปตรวจสอบจรงิๆ แต่พอเจ้าหน้าที่ได้ผ่านไปทาง 
นั้นก็ไปสำรวจดูแต่พอไปแล้ว มันมีอุปกรณ์หลายอย่างชำรดุก็เลยยังไม่ได้ซ่อมแซมแต ่
มาวันหลังทางกองช่างฯ ก็ได้ออกไปซอ่มแซมใหเ้รียบรอ้ยแลว้ครบั จึงขออภัยทางท่าน 
สมาชิกมา ณ ที่นี้ครับผม 

น.ส.พิมพ์สุดา   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๕  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน น.ส.พิมพ์สุดา  บุญหาญ “ส.อบต.ม.๕”  

ขออนุญาตแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ชำรุดมานานแล้ว  จึงอยากให้ 
ทางกองช่างฯ ไปดำเนินการให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ผอ.กองช่าง  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ครับ   เดี๋ยวนีผ้มจะให้ทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเร่งไป 

ดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ 
นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ตามที่ทางท่าน ผอ.กองช่างฯ ได้ช้ีแจงไปแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอื 
ประธานสภาฯ  สอบถามอีกไหมครับ 
 

/นางนงเยาว์ฯ... 



- ๑๑ - 
 

นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๕  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ ส.อบต.ม.๑๔  

ขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีที่ทางกองช่างฯ ออกไปซ่อมแล้วก็ยังไม่ติด มาเขียนคำร้องให้ 
ออกไปซ่อมอีกแล้วก็ไม่ติดไม่รู้จะเขียนคำร้องไปอย่างไร  เวลาที่ออกไปซ่อม อุปกรณ์ 
ตัวใหม่มันไม่ติดหรอืไมพ่อก็ไมเ่ห็นไปซ่อมอกี เห็นไปดูแลว้ก็เวลากลับหลอดไฟก็ไม่ติด 
เหมือนเดิม   ดิฉันเขียนคำร้องมา ๒ รอบแล้วก็ยังไม่ติดเหมือนเดิม หรือต้องเขียนคำ 
ร้องอีกไหมค่ะ 

นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผม นายสะอาด   คำผาลา  ส.อบต.ม.๑๕/ 

รองประธานสภาฯ ขออนุญาตเจ้าของกระทู้เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าครับ ตามที่ท่าน  
ผอ.กองช่างฯ ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าได้เข้าไปตรวจสอบกรณีไฟฟ้าชำรุด     เมื่อเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบแล้วก็ยังขาดอุปกรณ์ ไปหลายรอบก็ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากยังขาด 
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  เชิญท่าน ผอ.กองช่างฯ ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกดังกล่าว เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ผอ.กองช่าง  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กรณีการซ่อมไฟฟ้าถ้ามีสมาชิกมาเขียนคำร้อง 

ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ออกไปตรวจสอบอยู่แต่การซอ่มแซมบางตัวก็ยังขาดอุปกรณ์ 
อยู่ ผมก็มีการสอบถามในการออกไปซ่อมทุกครั้งครับ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ตามที่ท่าน ผอ.กองช่างฯ ได้ช้ีแจงไปมีสมาชิกทา่นใดจะเพิม่เติมหรือสอบถาม 
ประธานสภาฯ  อะไรอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมจะไปกระทู้ถาม ข้อ ๓.๔     ขอทราบรายละเอียด เรื่อง  

โครงการศึกษาดูงานของ อบต.สร้างนกทา ขอเชิญท่านเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  ส.อบต. 
ม.๘ เจ้าของกระทู้ถาม เชิญครับ 

นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์ ส.อบต.ม.๘ ขอ 

ทราบรายละเอียดโครงการศึกษาดูงานฯ  ว่าตอนน้ียังมีงบประมาณในการเดินทางไป 
ศึกษาดูงานฯ ไหมถ้าจะช่วงประมาณปลายเดือน มีนาคม งบประมาณจะทันไหมครับ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๘ ที่สอบถามเรื่องโครงการศึกษาดูงานว่ามีงบประมาณ
ประธานสภาฯ  เพียงพอในการไปศึกษาดูงานรึเปลา่ ผมขอเชิญผู้บริหารฯ ตอบกระทู้ถามของสมาชิก 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ในเรื่อง งบประมาณเราก็ได้ต้ังไว้อยู่แต ่

ผมอยากให้ทางสมาชิกทุกท่านสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ เหมือนกับปีที่แล้วเสนอ
โครงการและจัดหาทวัร์มาเรียบร้อย แต่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนไม่มากก็
เลยได้ยกเลกิโครงการและเรากไ็ด้ทำสญัญากับบริษัททัวรไ์ปแล้วแต่ยกเลิกก็เลยได้เสีย
ค่าปรับให้กับทางบริษัททัวร์ ไม่ใช่ว่าอยากไปอย่างเดียวถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ถึงก็ไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ อย่างน้อยก็ประมาณ ๔๐ คนข้ึนไป  

 
/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ตามที่ท่าน “ส.อบต.ม.๘” ได้สอบถามกับทางท่านนายกฯ เกี่ยวกับโครงการ 
ประธานสภาฯ  ทัศนศึกษาดูงานทางคณะผู้บริหารฯ ก็ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการของ 

การศึกษาดูงานว่างบประมาณก็ได้ต้ังไว้อยู่ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหม 
นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์ ส.อบต.ม.๘ ผม 

ขอสอบถามเพิ่มเติมกรณีที่ทางท่านนายกฯ  ช้ีแจงที่ว่าอยากให้ทางสมาชิกฯ ไปสำรวจ 
ผู้เข้าร่วมโครงการก่อน ครั้งที่แล้วทางสมาชิกก็ได้ตอบแบบสำรวจ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ครบและทางผู้บรหิารก็ตอบบอกว่าสามารถเดินทางได้ แต่พอไม่นานก็มาตอบอีกทีว่า 
ไปไม่ได้ผมก็งงเหมือนกัน 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ก่อนที่จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ 

ทุกครั้งเราก็ทำแบบสำรวจ  ผู้เข้าร่วมโครงการและก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อย ๔๐ คน ถ้าอยากไปจริงๆ ผมก็อยากให้ทุกท่านตอบแบบสำรวจให้ครบ 

นายสมศักดิ์  กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั ผมสอบถามใน เรื่องของงบประมาณศึกษาดู 

งานที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท แล้วผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน  ผมว่าจะงบประมาณฯ คง 
จะไม่เพียงพอหรอกแล้วท่านจะโอนงบประมาณมาจากส่วนไหนครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  ในส่วนเรื่องของการโอนงบประมาณเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านรองปลัดฯ  
นายก อบต.ฯ  มาตอบให้สมาชิกฟังในเรื่องของงบประมาณฯ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น     ผมขอช้ีแจงในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
ปลัด อบต.สร้างนกทา ก็คือการสำรวจข้อมูลว่าท่านใดจะไปบ้าง ถ้าเราจะไปจริงๆต้องดูสถานที่ที่จะเดินทาง 

ไปก่อนไม่ใช่ว่ามาถามยอดก่อน    พอเวลาน้ันก็บอกว่าไม่ไปเพราะว่าสถานที่จะไปไม่
ถูกใจ พอเราได้ยอดเราก็จัดทำแผนฯ และจัดทำการอบรมก่อนเดินทางในส่วนของ
งบประมาณว่าจะเอามาจากไหน งบประมาณตอนนี้เพียงพอต่อการเดินทาง การสำรวจ
ในการเดินทางก็จะมีบางคนลงช่ือไว้พอเวลาจะเดินทางกลับไม่ได้ไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านรองปลัดฯ รักษาราชการปลัดฯ ก็ได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณศึกษาดูงานฯ   ว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิก จ่าย และในการโอน 

งบประมาณก็มีที่จะไปศึกษาดูงาน ขอให้สมาชิกไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ มีสมาชิกท่านใด 
จะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหม 

นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านรองปลัดฯ  ได้รับปากกับทางสมาชิกฯ 

ว่าจะพาไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี ๋จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ถึงเวลาที่เราจะ 
เดินทางก็ขอให้ได้ไปจริงๆ นะครับ 

 
/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านเชิดศักดิ์ฯ ก็ได้ฝากในเรื่องของโครงการศึกษาดูงานตามที่ท่านรองปลัดฯ 
ประธานสภาฯ  รักษาราชการ ปลัดฯ ได้รับปากไว้ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับการศึกษาดูงานฯ ต้องการอบรมอย่าง 
ปลัด อบต.สร้างนกทา น้อย ๑ วัน  ซึ่งหน่วยตรวจสอบเขาจะเพ็งเล็งไม่ใช่ว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงานเลยใน 

เรื่องของงบประมาณฯ เราก็คงบอกไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องใช้มากใช้น้อยเท่าไหร่ มันต้องคิด 
ออกมาก่อนว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไร ไปกี่วัน มันถึงจะคำนวณได้ เอาอย่างนี้ 
ดีไหมครับ เอาคนที่แต่งตั้งมาคิดด้วยกันถือว่าเป็นการคุยกันนอกรอบพอจะรู้ว่าต้องใช้ 
งบประมาณในการเดินทางเท่าไหร่ เป็นฝ่ายสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน และก็มาเสนอ 
ท่านนายกฯ ในการตัดสินใจ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  สมาชิกก็น่าคงจะพอเข้าใจในงบประมาณโครงการศึกษาดูงานฯ ในส่วนของ
ประธานสภาฯ  สมาชิกจะสง่ผูเ้ข้ารว่มปรกึษาหารือโครงการศึกษาดูงานก็จะเป็นทา่นสะอาด  คำผาลา  

รองประธานสภาฯ และท่านเชิดศักดิ์   พสุมาตร์ ส.อบต.ม.๘ เป็นตัวแทนสมาชิกร่วม 
ปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหารฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนออีกไหม  
ถ้าไม่มีต่อไปผมจะไปกระทู้ถาม ข้อ ๓.๕ เรื่อง งบประมาณถนนลูกรัง เส้น บ้านขาม 
- คำมะเบื่อ ดำเนินการถึงไหนแล้ว เชิดท่าน ส.อบต.ม.๓ ช้ีแจงกระทู้ดังกล่าว ครับ 

นายพิธยา   ถามะพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากสอบถาม   เรื่อง งบประมาณถนนลูกรัง  

เส้นบ้านขาม - คำมะเบื่อ ดำเนินการถึงไหนแล้ว     จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ  
ช่วยติดตามกับคณะผู้บริหารฯ ให้ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่าน ส.อบต.ม.๓ ก็อยากจะทราบเรื่องงบประมาณถนนลูกรัง เส้น บ้านขาม 
ประธานสภาฯ  - คำมะเบื่อ ที่ท่านนายกฯ ลงไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  อย่างที่ทางท่าน ส.อบต.ฯ ได้สอบถาม 

มาเส้นทางถนนลูกรังเส้นบ้านขาม - คำมะเบื่อ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำสัญญากับ 
ผู้รับจ้างก็คงจะเร็วๆ นี้ หลังการทำสัญญาแล้ว 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีใครจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ  มานัด   โชคบัณฑิต เจ้าของกระทู้ถามข้อ ๓.๖ ขอเชิญครับ 
นายมานัด   โชคบัณฑิต  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๙  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอถอนกระทู้ดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกก็ถาม 

แต่เรื่องเดียวกันครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านสมาชิกฯ ก็ไม่ได้ติดใจเนื่องจากเป็นกระทู้ถามทีท่างสมาชิกฯ ได้สอบถาม 
ประธานสภาฯ  มาแล้ว มีใครจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอเชิญสมาชิกที่ยื่นกระทู้ 

ถามข้อ ๓.๗ เชิญครับ 
นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อ ๓.๗ เป็นเรื่องของกระทู้ด่วน ซึ่งผมได้รับทราบ 

จากปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่ที่ ๘   ขอทราบรายละเอียดงานก่อสร้างโกดัง 
/ฉางข้าวฯ... 
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ฉางข้าวอินทรีย์ ที่ตั้งอยู่บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๘ ประมาณเดือนที่แล้ว ที่ตรงนั้นได้ทำ
การซื้อขายข้าวกันผมอยากทราบว่าเจ้าของโกดังได้มาประสานหรือมาขออนุญาตกับ
หน่วยงานเราหรือยังแล้วเขามาจดทะเบียนตอนไหนหรือจดทะเบียนย้อนหลังได้ 
เวลาที่ชาวบ้านมาสอบถามผมจะได้ตอบคำถามถูกเวลาที่เขามีการซื้อขายข้าวกัน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๘ ได้สอบถามมาในเรื่องของ งานก่อสร้างโกดังฉางข้าว 
ประธานสภาฯ  อินทรีย์ ขอเชิญทางท่านคณะผู้บริหารฯ ได้ตอบกระทู้ที่ทางสมาชิกได้สอบถาม 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน เรื่องการขออนุญาตกอ็ยากใหผ้่านสภาฯ  

เราแต่ในรายละเอียดก็จะให้ทางท่านรองปลัดฯ ได้ผู้ตอบรายละเอียด เชิญครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์   เชิญท่านรองปลัดฯ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น    ความเป็นมาของตรงนี้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ 
ปลัด อบต.สร้างนกทา จะเป็นการของบประมาณมาสร้างในการเก็บพืชผลทางการเกษตร ตอนนั้นเขามาติดต่อ 

เพื่อให้สภาเห็นชอบในการก่อสร้าง ไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วค่อยมาให้สภาฯ  เห็นชอบ 
ผมก็บอกทางท่านนายกฯ ไปแล้วว่าก่อสร้างเสร็จแล้วค่อยมาให้ทางสภาฯ  พิจารณา 
ย้อนหลังไม่ได้ ผมไปดูมันเป็นงบของเกษตรจังหวัดเกษตรแปลงใหญ่  เริ่มแรกต้องทำ 
หนังสือมาใหท้าง อบต.ฯ พิจารณาว่ายินดีใหส้รา้งไหม ถ้าเวลาตรวจสอบเขาจะถามว่า 
การก่อสร้างนี้ผ่านสภาฯ หรือไม่    ในช่วงระหว่างที่ผมอบรมทางสถาบันกรมสง่เสริม 
การปกครองผมกไ็ด้สอบถามกับอาจารย์ที่สอนว่า  ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้หน่วยงานจะ 
ดำเนินการอย่างไร อาจารย์ก็ตอบว่ากลบัไปกลบัที่หน่วยงานก็บอกให้เขามาทำหนังสือ 
ขออนุญาตในการข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ      ผมจะให้ทางเจา้หน้าทีล่งไป 
ตรวจสอบดูในส่วนของการจดัเก็บภาษีและทะเบียนพาณิชย์ว่าดำเนินการถูกต้องไหม  
ก่อสร้างเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไร ถ้ามีออะไรผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทางสมาชิก 
ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ในการทำโรงเก็บข้าว 

เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ในนามกลุ่มแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด ๓ หมู่บ้าน มี 
หมู่ที่ ๑๑, ๑๒ และหมู่ที่ ๓   พื้นที่ที่ปลูกสร้างตรงนั้นเป็นพืน้ที่ของทา่นประธานกลุ่ม 
อินทรีย์ แต่ท่านให้ทำการเป็นที่จัดซื้อข้าวอินทรีย์ท่านก็ขอจากจังหวัดในการก่อสร้าง  
ผมก็ได้มีโอกาสสอบถามกับทางทา่นประธานกลุ่มอินทรยี์  ว่าก่อนที่ท่านจะก่อสร้างม ี
การขออนุญาตจากทาง อบต.สร้างนกทา  หรือยังท่านก็ตอบมาว่ายังไม่ได้ขออนุญาต  
และผมก็มีโอกาสสอบถามอีกรอบ  ท่านก็ตอบมาว่าทางกลุ่มอินทรีย์ไปขออนุญาตวัน 
ไหนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ในวันน้ันตามวันที่เขามาขออนุญาต ในจังหวัดอำนาจเจริญ 
ที่ทำการก่อสร้างมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ ๓ โรง 

/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๑๕ - 
 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ครับ รองประธานสภาฯ ก็ได้ช้ีแจงในรายละเอียดเพิ่มเติม ในการขออนุญาต 
ประธานสภาฯ  ทำโรงเก็บข้าวเกษตรอินทรีย์   โดยเน้นย้ำว่าเขามาขออนุญาตวันไหนก็อนุญาตในวัน 

นั้นย้อนหลังไม่ได้    มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีผมจะไป 
กระทู้ถามด่วนข้อ ๓.๘ ของท่านสังทอง   ประจวบสุข ส.อบต.ม.๒ สอบถามเรื่อง ทุก 
โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำไปแล้วกี่โครงทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ผมขอเชิญ 
ท่านสังทอง   ประจวบสุข ส.อบต.ม.๒ เจ้าของกระทู้ถามขอเชิญครับ 

นายสังทอง   ประจวบสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๒  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากทราบว่าทุกโครงการของปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารฯ ได้ทำสัญญาแล้วกี่โครงการ ๑.) ๑๖ หมู่บ้านมีโครงการ 
แล้วกี่หมู่บ้านแต่ละโครงการมีหมู่ไหนที่ท่านได้ทำสัญญาและก็ก่อสร้างไปแล้วกี่หมู่บ้าน  
งบประมาณเราก็มผีมก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารฯ เร่งดำเนินการเพราะว่าอีกหน่อย 
ก็หน้าฝนก็ลำบากยิ่งตรงหมู่ ๒ ตรงที่จะทำตรงนั้นถนนมักน้ำท่วมขังยังไงผมก็ขอฝาก 
คณะผู้บริหารฯ พิจารณาหมู่ที่ ๒ ก่อนถ้าหน้าฝนมาชาวบ้านก็จะเดือดร้อน ๒.) การ 
แข่งกีฬาของตำบลสร้างนกทาเราจะทำการแข่งขันได้เดือนไหนเพราะว่าที่เราทำทุกปี 
ก็ประมาณเดือน มีนาคม  วันน้ีจึงอยากให้เราคุยกันเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา และ 
จะได้ประกาศให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมกัน   ๓.) เรื่อง ตามนโยบายของผู้บริหารที่ท่านได้ 
หาเสียงเลือกตั้งตอนน้ันเป็นนโยบายที่ชาวบ้านรออยู่ นโยบายของท่านคือการพัฒนา 
พื้นฐานสร้างงานสร้างอาชีพ เรื่อง นโยบายโครงสร้างพืน้ฐานก็พอจะเหน็แต่สร้างงาน 
สร้างอาชีพ    ไม่เห็นเลยว่าจะสรา้งงานตรงไหน  เพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนตำบล 
สร้างนกทา สร้างงานสร้างอาชีพก็ต้องมีอย่างน้อย ๒ - ๓ อาชีพ  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านสังทอง   ประจวบสุข ส.อบต.ม.๒ ก็ได้สอบถามการอยู่ ๓ เรื่อง ก็อยาก 
ประธานสภาฯ  ให้ทางผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้เข้าใจในประเด็นดังกล่าว ขอเชิญ 

ครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน โครงการลงถนนลูกรงัฯ  ผมก็ได้ตอบไป 

หลายท่าน ซี่งกำลังอยู่ในระหว่างการจดัทำสัญญาและในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ.  
๒๕๖๗ กำลังอยู่ในการจัดหาคู่สัญญา ปรับปรุงถนน คสล.ฯ  ก็อยู่ระหว่างการทำสัญญา  
เรื่องต่อมาที่ท่านถามถึงเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และเรื่อง งานตามนโยบายที่ 
นายกฯ ได้หาเสียงที่ว่าสร้างงานสร้างคนสรา้งอาชีพ  ในส่วนแต่ละหมู่บ้านก็เริ่มมีการ 
ทยอยส่งโครงการมาเรือ่ยๆ ในส่วนเรื่องของงานกีฬา    ผมจะให้ทางท่านรองนายกฯ  
ท่านจันดี  เอกศรี เป็นผู้ตอบว่าเรามงีบประมาณเท่าไหร่จะจัดการแข่งกีฬาได้ช่วงไหน  
ขอเชิญครับ 

นายจันทร์ดี   เอกศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านนายกฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, หัวหน้า 
รองนายก อบต.ฯ ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๒ ได้สอบถามเรื่อง 

การแข่งขันกีฬา และในการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งเราก็ได้ไปอาศัยพื้นที่ในการแข่งขัน 
กีฬาต้องอาศัยปลายเดือนมีนาคม ที่นักเรียนปิดภาคเรียน   ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็จัด 
ไม่ได้ ทางโรงเรียนเขาก็มีความพร้อมในสถานที่ถ้าไม่รอช่วงนั้นเราก็จัดไม่ได้ 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ทางคณะผู้บริหารก็ได้ช้ีแจงตามที่ท่าน “ส.อบต.ม.๒” ได้สอบถาม  มีใครจะ 
ประธานสภาฯ  เพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกไหมครับ 
นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล จะจัด 

ได้ก็น่าจะปลายเดือนมีนาคมเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์โรงเรียนยังทำการเปิดการ 
เรียนการสอนอยู่ จึงอยากฝากทางคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน เรื่องการสรา้งรายได้อาชีพ คือ เป็นการ 

อุดหนุนแต่ละหมู่บ้านไม่ใช่ว่าจำกัดอาชีพเป็นการสร้างรายได้ให้แต่ละหมู่นำโครงการ 
มาเสนอและก็คณะกรรมการฯ   และในส่วนของเจ้าหน้าทีพ่ิจารณาเป็นเงินสนับสนุน 
หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ที่เสนอเข้ามาก็ไม่ใช่ว่ามีทุกหมู่บ้านก็มีบางหมู่บ้านที่ทำ 
ถูกตามระเบียบก็สนับสนุนไป แต่ในตรงส่วนน้ีคือการลงโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในเวลา  
๕ ปี ถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านทุกหมู่บ้านและนำเสนอเข้ามามีเข้าร่วมไม่ 
ต่ำกว่า ๗ คนข้ึนไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงในเรื่องการสรา้งรายได้กลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้าน มีใคร 
ประธานสภาฯ  จะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ต่อไปผมจะเชิญผู้จัดการโรงแป้งเหล่าพรวน มา 

พบปะกับสมาชิกสภา อบต.สร้างนกทา ขอเชิญท่านครับ 
นายธงประเสริฐ   จันทราช เรียนท่านประธานสภาฯ,  ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ,  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ผู้จัดการโรงงานแป้งฯ เกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครับ  ผม 

นายธงประเสริฐ   จันทราช ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแป้งเหลา่พรวน   ถือเป็นโอกาสดที ี
ได้มาร่วมคุยสนทนากับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทาทุกทา่น ผม 
ขอมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ อบต.สร้างนกทา     ถ้ามีเรื่องอะไรให้ทางเราช่วยเหลอื 
สามารถติดต่อมาได้เลย เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์  ปุ๋ยหมักชีวภาพ เรามีแกลบดำ  ซึ่ง 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี หรือเป็นการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  การแจกของให้กับเด็ก 
นักเรียนในการมาร่วมกิจกรรมของ อบต.สร้างนกทา   ทางโรงงานแป้งมีความยินดีที่ 
จะมาร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วย ยังไงก็ทำเป็นหนังสือหรอืว่าแจ้งไป   ที่ผมโดยตรงได้ 
เลย เรื่องที่ผมจะมาคุยในวันน้ีก็ คือ  เรื่อง  กลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
ใกล้เคียง    ในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่เย็นและสง่ผลกระทบต่อการส่งกลิ่นเหม็น  
พื้นที่ได้รับผลกระทบน่าจะเปน็หมู่ที ่๕, ๑๒, ๑๕, ๗, ๒, ๓ และหมู่ ๑๐ กราบขออภัย 
เรื่องปัญหาการสง่กลิ่น โดยทางเราได้ทำหนังสอืแจ้งไปทางอุตสาหกรรมจงัหวัดไปแล้ว  
จากปัญหาดังกล่าวได้สำรวจพบยางผา้ใบมีสภาพรอยรัว่  ทางเราได้แจ้งผู้รับเหมาเข้า 
ไปทำการซ่อมแซม นี่คือจุดที่ ๑ และในส่วนของจุดที่ ๒  จุดหัวมันที่รับซื้อจากพี่น้อง 
เกษตรกรเข้าไปมันมีดินทรายออกมา พอเราเอาไปทำการล้างและเข้าเครื่องกดหัวน้ำ 
แป้งออกมาก็ส่งผลใหม้ีกลิน่เปน็ บางส่วนทางเราก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว จุด 
ที่ ๓ ผมก็ได้ประสานงานกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดไว้ผมขอเวลาบำบดัน้ำเสยีที่ออก 
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จากระบบมาให้มีค่า PF  ที่เหมาะสมค่า PF  ที่ก่อนหน้านี้ประมาณ ๕ กว่า ๕.๕ และ  
๕.๖ ซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็นปจัจุบนัน้ีเราใส่โซดาไฟและเอาน้ำทีอ่ยู่ตรงบอ่เข้าไปในระบบ 
ใหม่ ทำให้ค่า PF ตอนนี้ข้ึนมาอยู่ระดับ ๗ กว่าแล้ว  เป็นค่าที่เหมาะสมทำให้กลิ่นมัน 
ลดลงแต่เนื่องจากว่าน้ำผมมีอยู่ ๓ บ่อ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คิว  ทำให้นำน้ำเข้าไปบำบัด 
กว่า ๑,๐๐๐ กว่าคิว ผมก็จะได้เชิญอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทำการ 
วิจัยประมาณวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นีวั่นที่ที่ผมกำหนดและได้แจ้งทางหน่วยงาน 
อุตสาหกรรมไว้แล้ว ทางโรงงานมีความยินดีที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุน มีท่าน 
ใดสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 

นายธนดล   จันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ผอ.กองการศึกษาฯ ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตสอบถาม กรณีที่จะให้ทางอุตสาหกรรม 

เข้ามาตรวจสอบ ทางโรงงานแป้งเหลา่พรวน   ได้ทำหนังสือไปที่อุตสาหกรรมจังหวัด 
ไหมครับ 

นายธงประเสริฐ   จันทราช เรียนท่านประธานสภาฯ,  ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ,  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ผู้จัดการโรงงานแป้งฯ เกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ทาง 

โรงงานเราได้ทำหนังสอืไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดไปแล้ว    เดี๋ยวผมจะส่งหนังสือหรือ 
เอกสารการรายงานมาให ้อบต.สรา้งนกทา พร้อม อบต.เหล่าพรวน แห่งละ ๑ ชุด ว่า 
เรามีการดำเนินการอย่างไร มีการวัดผลในแต่ละวันดีข้ึนไหม  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเพิ่มเติม คือ ทางโรงงานมีวัตถุดิบ 

ตอนนี้ชาวบ้านมีความต้องการแต่มีกลุ่มนายทุนเขามาเอาเยอะและกลุ่มนายทุนย่อย 
เหมือนผมจะไปเอาวันหนึ่งได้เพียงแค่เที่ยวหรือสองเที่ยวแล้วราคาจะเท่ากันไหม 

นายธงประเสริฐ   จันทราช เรียนท่านประธานสภาฯ,  ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ,  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ผู้จัดการโรงงานแป้งฯ เกียรติฯ,ทา่นรองปลัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ถ้าเป็น 

กิจกรรมร่วมทางบรษัิทจะให้ฟรีเลย    ขอให้ทางท่านที่จะไปขอทำเรื่องมาทางบริษัท 
ยินดีให้ครับ ทั้ง อบต.เหล่าพรวนและ อบต.สร้างนกทา ยังไงก่อนจะเดินทางไป ผมก็ 
ขอให้ท่านประสานไปก่อนลว่งหน้าช่วงนี้คิวเยอะมาก   เบอร์โทรศัพท์ผม ๐๘ ๑๕๖๖  
๙๗๙๕ นายธงประเสริฐ   จันทราช  ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานแป้งเหล่าพรวน ครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมก็ขอขอบคุณทาง ผู้จัดการโรงงานแป้ง 

เหล่าพรวนที่มาให้ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับโรงงานแป้ง  ผมก็คิดอยู่ว่าจะทำเป็นปุ๋ย 
หมักปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นการแจกจา่ยกับชาวบ้านภายในตำบล ในเรื่องกลิ่นเหม็น  ผมก็ 
อยากถามไปทาง ส.อบต.ม.๗ ว่าปัจจุบันยังมีการสง่กลิ่นเหมน็ไหม แต่ผมก็ได้สอบถาม 
ไปทางชาวบ้านหมู่ที่ ๗ บ้านบ๋าเจริญ เขาก็ตอบมาว่าดีข้ึนกว่า   เมื่อก่อนผมก็ตอบไป 
ว่าทาง อบต.ฯ ได้ไปสอบถามทางโรงงานแป้งแล้วก็ได้คำตอบว่า  ผ้าใบรั่วก็เลยทำให้ 
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ส่งกลิ่นออกมาแต่ตอนน้ีทางโรงงานก็ตอบไปว่าได้ให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมแล้ว ตอนนี้ก็ 
มีกลิ่นลดลง 

นายประยูร   แสนปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๗  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องของกลิ่นโรงงานแป้งจะมีกลิ่นช่วง ๕ ทุ่ม  

และอีกทีตอนตีห้าครับ ในส่วนของกลิ่นก็เริ่มดีข้ึน ครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ   ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณผู้จัดการ 
ประธานสภาฯ  บริษัทโรงงานแป้งเหล่าพรวนและผู้ติดตามในวันน้ีที่มาตอบใน   เรื่อง ข้อซักถามของ 

ชาวบ้านและสมาชิก ในนามตัวแทนสมาชิกสภา อบต.สร้างนกทา ขอขอบคุณท่านและ 
ผู้ติดตามครับ 

นายธงประเสริฐ   จันทราช เรียนท่านประธานสภาฯ,  ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ,  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ผู้จัดการโรงงานแป้งฯ เกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็ 

ขอขอบคุณทางผู้บรหิารฯ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ที่ให้โอกาสทางโรงงาน 
แป้งเหล่าพรวนมาช้ีแจงในเรื่องต่างๆ   หากมีเรื่องอะไรให้ทางโรงงานแปง้เหลา่พรวน 
ช่วยเหลือสามารถบอกได้นะครับไม่ว่าจะทำเป็นหนังสือหรือเป็นทางวาจา ครับผม 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑ ขอเชิญผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ข้อ ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒     หน้าที่ ๔๓  
แผนพัฒนาเพิ่มเติม หน้า ๕๙ โครงการก่อสรา้งพลงังานน้ำใต้ดินระบบเปดิขอเพิ่มแผน 
เข้าไป จำนวน ๑๐ ล้านบาท แต่ในรายละเอียดเป็น ๑ ล้านบาท ขอแก้เป็น ๑๐ ล้าน 
บาท ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ - ๑๖ รายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครับ ผมอยากทราบการจัดทำแผนตอนผมเข้ามา 

ประชุมใหม่ๆ บอกว่าการเพิ่มแผนฯ จะมีเป็นห่วงๆ ปีละ ๑ ครั้ง   ผมก็ยังไม่เข้าใจใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ในการเพิ่มแผนฯ  ผมจึงอยากได้ 
ระเบียบในการเพิ่มเติมแผนฯ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงในเรื่องการเพิ่มเติมแผนฯ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน การเพิ่มเติมแผนฯ บางครั้งไม่อยู่ในช่วง 

วาระก็ไม่สามารถเพิ่มเติมได้เวลาเราจะของบเฉพาะกิจเราก็ขอไม่ได้เนื่องจากกเราไม่ 
มีในแผนฯ เดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่มาตอบรายละเอียดการเพิ่มเติมแผน 

นายสังข์ทอง   ประจวบสุข เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๒  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมแผนฯ ถ้าเราไม่มีในแผนฯ เราต้อง 

ผ่านคณะกรรมการร่างแผนฯ ก่อน ถ้ามีในแผนฯ และจะเพิ่มเป็นตัวเลขก็สามารถให้ 
สภาฯ พิจารณาได้เลย ถ้านายกฯ ทำแผนฯ แต่ไม่มีอยู่ในแผนฯ   ท่านก็ต้องผ่านทาง 
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คณะกรรมการแผนพัฒนากอ่นแล้วค่อยให้สภาพิจารณาอีกครั้งในการเห็นชอบ ถึงจะ 
ผ่าน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่าน ส.อบต.ม.๒ ก็เสนอแนะในการเพิ่มเติมแผนฯ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาฯ  อธิบายต่อครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ผมก็ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต.ม.๒ ที่ 

เสนอแนะเพิ่มเติม ในการเพิ่มเติมแผนฯ  จะต้องผ่านคณะกรรมการแผนฯ   ให้ความ 
เห็นชอบก่อน ในส่วนเรื่องแผนที่เสนอให้ทางสภาพิจารณาผมก็ได้ให้ทางคณะกรรมการ 
เพิ่มเติมแผนฯ พิจารณาแล้ว เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ     มาช้ีแจงในเรื่องการ 
เพิ่มเติมแผนฯ ให้ทางสมาชิกทราบ 

นางพิมพ์ใจ   มุธรรม  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
นักวิเคราะห์ฯ  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิมพ์ใจ   มุธรรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห ์

นโยบายและแผนฯ ขออธิบายเรื่องการเพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ ๑       ที่เราทำก็คือช่วง 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าความเดือนร้อนของประชาชนเพิม่ได้แต่ก็ต้องมีหนังสอืมาหา 
ท่านนายกฯ แต่ที่ท่านเสนอมาได้เข้ามาหนังสอืไปอยู่ในส่วนไหนกรณีการเพิ่มเติมแผน 
ในความเดือนร้อนของประชาชนสามารถยื่นเสนอมาได้เลย      ในส่วนทางเจ้าหน้าที่ 
และผู้บรหิารฯ ก็จะได้ทำการพิจารณาในการเพิ่มเติมแผนฯ ได้ในห้วงไหน ในส่วนของ 
การเพิ่มเติมแผนฉบับที่ ๒ ทางเราได้ทำหนังสือส่งถึงสมาชิกและผู้นำหมู่บา้นจะเพิ่มเติม 
แผนฯ ต้องดูในแผนฯ ถ้าไม่มีก็สามารถเพิ่มเติมได้ในแผนพัฒนาฉบบัที่ ๒ การเพิ่มเติม 
แผนก็ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาแผนก่อน  มีหมู่บ้านที่จัดทำแผนฯ เข้ามามีหมู่ 
ที่ ๑, ๓, ๑๐, ๑๕ ส่วนที่เหลือก็ยังไม่เห็นย่ืนเสนอมา ในส่วนของหมู่ที่ ๗ เราก็ได้เพิ่ม 
ให้อยู่ในแผนแล้ว 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายจันทร์ดี   เอกศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านนายกฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, หัวหน้า 
รองนายก อบต.ฯ ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตช้ีแจงการเพิ่มเติมแผนฯ ตามที่ 

ท่าน ส.อบต.ม.๗ บอกว่าเคยเสนอยื่นเข้าแผนแลว้แตไ่มป่รากฏในแผนฯ  ตอนนั้นท่าน 
มาขอเปลี่ยนคำช้ีแจงแล้วไปดูในแผนไม่มีพอไม่มีเราจะเสนอเพิ่มเติมแผนทางเจ้าหน้าที่ 
วิเคราะห์ฯ บอกว่าตอนน้ีระบบปิดระบบยังไม่เปิดรอให้ระบบเปิดค่อยมาเพิ่ม พอเรา 
มาเพิ่มจนถึงฉบับที่ ๒ แล้ว ถ้าเราไม่เพิ่มเติมก็ไม่สามารถกันเงินได้   ตอนนี้ทางคณะ 
ผู้บริหารฯ ก็เปลี่ยนงบประมาณการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ของ หมู่ที่ ๗ เปลี่ยนมาเป็นย้าย 
หอถังประปาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุทา่น  ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมในการแนะนำความรูใ้ห้กับ 
ปลัด อบต.สร้างนกทา สมาชิกแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นแผนพัฒนา ๕ ปี ที่เราใช้อยู่ตอนน้ีคือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -  

๒๕๗๐ ทีนี้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมมาแล้ว ๑ ครั้ง ถ้าเราจะเพิ่มเติม
เขาเรียกฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ แต่ว่าถ้าครบ ๕ ปีแล้วจะทำแผนใหม่เขาเรียกว่าทบทวน 

/เวลาน้ันฯ... 
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เวลาน้ันงานแผนฯ ก็จะลงไปประชาคมแผนพัฒนาป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครบแล้ว  
ก็จะทำแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๗๑  - ๒๕๗๖  เราก็ต้องไปถามพี่น้องว่าจะเอาอะไรใน 
ระหว่างจัดทำแผนเราก็สามารถเพิ่มเติมแผนได้ ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ การจัดการเกี่ยวกับ 
แผนคือการแกไ้ข ซึ่งหมายความว่า เช่น การสะกดผขิาดสระอิ สระอี  สะกด ก เป็น ข  
อย่างนี้เรียกเป็นการแก้ไขท่านนายกฯ สามารถแก้ไขได้เลย เช่นว่า  บ้านหินโงม ขาด 
สระอิก็สามารถเพิม่เติมได้อันนี้เขาเรียกแก้ไข ถ้าปรับปรุงจะเป็นส่วนสำคัญเลย  เช่น  
เหมือนทา่น ส.อบต.ม.๗ จากโครงการปุ๋ยอินทรยี์เปลี่ยน มาเป็นการทำประปาหมู่บ้าน 
ก็ต้องคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินก็จะมีท่านนายกฯ เป็นประธานฯ หรือการเปลี่ยน 
สถานที่โครงการ เปลี่ยนจากลึก ๓ เมตร มาเป็น ๕ เมตร    เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลง 
โครงการเป็นอำนาจทา่นนายกฯ ถ้าท่านนายกฯ   เห็นชอบก็นำเข้าระเบียบวาระการ 
ประชุมสภาฯ ในการพิจารณา ซึ่งต่างเทศบาลถ้าคณะกรรมการเหน็ชอบก็ไม่ต้องผ่าน 
การรับรองจากสภาฯ แล้วส่งให้นายอำเภอประกาศได้เลย แตกต่างกับ อบต.ฯ   ถ้ามี 
การเปลี่ยนแปลงต้องนำเข้าสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้ามีการเพิ่มเติมก็ต้องสภาฯ  
เห็นชอบเหมือนกัน  คณะกรรมการสนับสนุนแผนก็จะมีท่านปลัดเป็นประธาน แล้วก็ 
ให้ท่านนายกพิจารณาอันเปน็การเพิ่มเติมในการทบทวนแผนฯ  การเพิ่มเติมแผนใช้ใน 
กรณีไหนเราใช้แผนปี ๖๖ - ๗๐ แผนพัฒนา ๕ ปี  มีโครงการอยู่ ๑๐๐ โครงการ พอ 
อยากมีโครงการ ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓  เราก็จะมาทำขอเพิ่มเติมแผนถ้ายังไม่ครบ ๕ ปี  
เราจะเพิ่มเติมอีกก็ต้องเป็นการเพิม่เติมแผนฉบับที ่๒ ตอนนี้เราก็จะมาทำการเพิ่มเติม 
แผนฉบับที่ ๒ เพราะว่าในปี พ.ศ.๖๖ - ๗๐ ไม่มีอยู่ในแผนและเพิ่มเติมแผนฉบับที่ ๑  
ไม่มีก็เลยได้มาเพิ่มเติมแผนฉบบัที ่๒ เป็นโครงการใหม่ทั้งนั้นเหมือนกับนักวิเคราะห์ฯ  
บอกไม่ได้ลงพื้นที่แต่จะมีหนังสอืไปหาท่านทำประชาคมเข้ามาส่งมาก็ต้องแผนพัฒนา 
สนับสนุนโดยเข้าชุด ผมเป็นหวัหน้ากลุม่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ แล้วรวบรวม 
เสนอต่อท่านนายกฯ    ซึ่งเป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้วก็ทำเป็นเล่มออกมาให้ทาง 
สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ประมาณนี้ครับ แก้ไขเล็กๆน้อยๆ เป็นอำนาจท่าน 
นายกฯ เปลี่ยนแปลงต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา เพิ่มเติมไม่มีโครงการ 
เลยเพิ่มเติมในแผนการขอเพิม่ต้องผ่านคณะกรรมการทอ้งถ่ินและทบทวนแผนที่ใช้ไป  
๕ ปีแล้วก็ออกไปประชาคมแผนใหมเ่ริม่กระบวนการทำแผนใหม่เลย ประชาคมเสร็จ 
ภายในพื้นที่ก็เข้าคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ และก็เข้าคณะกรรมการพัฒนาเสร็จ 
แล้วทำเป็นเล่มก็มาผ่านสภาเพื่อให้ทางสภารับรองและก็ส่งให้นายอำเภอประกาศใช้  
มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมได้ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ       ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมในการการพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖  

- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     - คน  

/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  ต่อไป ข้อ ๕.๒ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ประธานสภาฯ  (สำนักปลัดฯ)  เพือ่โครงการปรบัปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตำบลสร้างนกทา  

งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากเงนิเดอืนพนกังานส่วนตำบล(สำนักปลัด)  
จำนวน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน คือโครงการต่อเติมอาคารก็ถือเป็นเรื่อง 

สำคัญเพราะว่าห้องสำนักปลดัฯ เป็นห้องเล็กเจา้หน้าที่ก็เยอะเวลาที่มีชาวบ้านเข้ามา 
ติดต่อก็ทำให้แอดัด ดังนั้นพี่น้องที่เข้ามาก็ลำบาก ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะให้ 
ทางท่าน หน.สป.ฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั ผมจ่าเอกพัลลภ  บุญเสรฐิ ตำแหน่ง หัวหน้า 

สำนักปลัด ขออนุญาตช้ีแจงห้องที่ขยายห้องสำนักปลัดตอนน้ีเวลาที่ชาวบ้านเข้ามา
ติดต่องานกับทางสำนักปลัดบางทีก็ไปเข้าทางห้องกองคลัง ท่านสมาชิกก็เห็นอยู่แล้ว
ว่าทางเข้าห้องสำนักปลัดมันแคบจึงทำให้เข้าออกลำบากชาวบ้านเข้าไปแล้วก็งงไม่
เจอคนเนื่องจากมีตู้เหล็กทางด้านซ้ายก็เป็นกำแพงและก็จะเอาออกให้มันโล่งช่วงนี้
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็เข้ามาติดต่อเยอะก็จะเข้าไม่สดวก ในส่วนงบประมาณของกัน
สาดตรงสวนหย่อมหน้าสำนักงานก็จะเอาออกกเวลาหน้าฝนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถ
เข้าจอดหรือเวลาที่ประชาชนมาติดต่อราชการก็สามารถเป็นที่จอดรถได้ งบประมาณ
ก็จะอยู่ ๑๒๓,๐๐๐.-บาท จึงอยากขอความกรณุาจากทา่นสมาชิกได้ช่วยพิจารณาด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั การต่อเติมอาคารผมดูรปูแบบรายการ ปร.๔  

กว้าง ๓ เมตร ผมคิดว่ามันจะยาวเกินและจะพ้นไปทางถนนมากเกิน  ผมดูว่าแบบไม่
เหมาะสมและเราก็มาทำประตูอีกผมว่ามุมนั้นมันจะแคบ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เชิญท่าน หน.สป. ช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ 
ประธานสภาฯ 
จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอช้ีแจงคือความยาวที่ว่ามันจะยื่นออกมา 

ระดับเสาด้านหน้าจะยาวไปเลยไม่ได้ล้ำไปเยอะ จากการตรวจเช็คกับกองช่างแล้วไม่ 
ล้ำหรือว่ากีดขวางทางถนนจนทำให้การสัญจรลำบาก 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดก็ได้ช้ีแจงและบอกเหตุผลในการจะขอต่อเติมอาคาร
ประธานสภาฯ  ว่าปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เวลาที่ชาวบ้านเข้ามาติดต่อราชการ     ภายใน 

สำนักปลดัฯ ก็คับแคบและมองเห็นไม่ชัดเจน มีสมาชิกทา่นใดจะเพิม่เติมหรือสอบถาม 
อีกไหมครับ    ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดฯ) เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารสำนักงาน อบต.สร้างนกทา งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดมาจาก 
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เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัดฯ) จำนวนเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่
ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     ๑ เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๖ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายวิรัตน์   เนื้อทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๑  ปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอฝากผู้บริหารฯ ในเรื่องห้องน้ำสุขาภิบาล 

อยากให้ทำการปรับปรุงใหม่ได้ไหมครับ เวลาเข้าหอ้งน้ำ (ชาย) ทีไรกำแพงก็ดูเหมือน 
จะพังอยู่ตลอดผมกลวัเวลาทีช่าวบ้านมาติดต่อราชการ เวลาไปเข้าหอ้งน้ำแลว้เกิดลืน่
ล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอฝากผู้บริหารฯ ด้วยครับ   

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ      ถ้าไม่มีต่อไปผมจะ 
ประธานสภาฯ  ข้อ ๕.๓   ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   (กองช่างฯ)  

เพื่อจัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา  
หมู่ที่ ๑๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๒๓.๐๐ เมตร  เป็นเงิน  
๓๗,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวนเงิน  
๓๗,๐๐๐.-บาท รายละเอียดก็ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ในเรื่อง ของโครงการวางท่อระบายน้ำ 

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓ ผมก็ได้ให้ทางกองช่าง 
ออกไปสำรวจแล้วแต่ประมาณการยังไม่สุดก็เลยต้องขอประมาณการเพิม่เติม ที่ทำไป 
ก็แก้ไขประมาณการใหมเ่นื่องจากพี่น้องชาวบา้นในพื้นที่ยังมีความลำบากอยู่ จึงอยาก 
ขอความอนุเคราะห์จากสภาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางตรงนั้นแล้วระบายออกไม่ได้  
เกิดปัญหาทุกปีลำบากมากงบประมาณก็จะเป็น ๓๗,๓๐๐.-บาท  ก็ขอให้ท่านสมาชิก 
พิจารณาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงความจำเป็นและความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน
ประธานสภาฯ  ในตำบลสร้างนกทา พื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 

เพิ่มเติมมีไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๓ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๕ คน  

 
 

/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  ข้อ ๕.๔   การขอรับโอนรถยนตก์ระบะ  รุ่น Toyota Hilux Vigo  ทะเบียน 
ประธานสภาฯ  บน ๒๐๘ จงัหวัดกาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน จาก 

เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจง 
รายละเอียดครบั 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่าน   สืบเนื่องจากหน่วยงานเทศบาลตำบล 

เอราวัณ อำเภอศรสีวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบรุี  แจ้งมาเขามีความประสงค์จะบรจิาครถ 
ให้ตามที่หน่วยงานราชการที่มีความจำเป็นและร้องขอมาแต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสร้างนกทาของเราจงึอยากขอความเห็นชอบในการลงมติที่ 
ประชุม ดังนั้น จงึนำเสนอมาให้สภาฯ  เพื่อพจิารณาเป็นรถยนต์กระบะ  รุ่น Toyota  
Hilux Vigo  ทะเบียน บน ๒๐๘  จังหวัดกาญจนบุรี  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๒-๔๘- 
๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน    เพราะกว่าจะโอนได้หรือมอบได้ก็ตอ้งขอความเห็นชอบจาก 
สภาฯ ก่อน จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพิม่เติมอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผมจ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  

ตำแหน่ง หน.สำนักปลัด รถที่มีหมายเลขครุภัณฑ์ก็ทำตามระเบียบจึงต้องให้ทางสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาเห็นชอบก่อน ซึ่งทางหน่วยงานเทศบาลตำบล
เอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ค่อยไปจำหน่ายครุภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องให้
สภาฯ เห็นชอบก่อนถึงจะรับได้รถที่จะเอามาให้ทางสภาฯ เห็นชอบไหม จึงขอความ
เห็นชอบไว้ก่อนถ้าเขาจำหน่ายได้ก็ค่อยโอนมาให้ทาง อบต.ฯ เราจึงทำเรื่องรอจะมา
ช่วงไหนตอนน้ีเขากำลังทำเรื่องจำหน่ายอยู่เลยต้องขอความเห็นชอบไว้ก่อนครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิม่เตมิอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากสอบถามรถยนต์ที่ 

รับโอนมาต้องใช้งบประมาณของ อบต.สร้างนกทาหรอืเปลา่ เขาจะให้เรามาใช้ฟรี จึง 
อยากขอทราบรายละเอียด 

จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางหน่วยงานเทศบาลตำบล 

เอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เขามาให้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษา 
ทาง อบต.ฯ เราต้องบริหารจัดการเอง 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพิม่เติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุม ข้อ ๕.๔       ในการขอรับโอนรถยนต์กระบะ รุ่น Toyota Hilux Vigo  

ทะเบียน บน ๒๐๘ จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน  
/๑ คันฯ... 



- ๒๔ - 
 
 

๑ คัน จากเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จงัหวัดกาญจนบรุี ขอมติทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๗ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๕.๕ ของบประมาณแก้ไขปญัหาระบบน้ำประปาหมูบ่้าน ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสุรศักดิ์   บุญหาญ ส.อบต.ม.๑๓ ผู้บริหารช้ีแจงครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็ขออนุญาตพูดเรือ่ง 

เดมิๆ ผมเคยขอเรือ่งระบบประปาที่ใช้การไม่ได้ภายในตำบลสร้างนกทาเพือ่แกป้ญัหา 
ในหน้าแล้งที่กำลงัจะเกิดข้ึนน้ีเพราะในระหว่างที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิก ๒ ปี ปญัหาน้ี 
จะเจอทัง้ ๒ ปี ผมกเ็ลยคุยกบัทางท่านรองปลัดฯ   รับปากรบัพิจารณากับผู้บริหารฯ  
และกจ็ะได้ให้ทางช่างสำรวจเพือ่แก้ไขปญัหาตรงนีแ้ต่ก็ไมเ่คยได้รบัการตอบรบัมาเลย  
ผมคุยกับช่างทางช่างกบ็อกว่าไม่อำนาจเท่ากับนายกฯ ผู้บรหิารฯ   ไม่ได้สั่งให้เขาไป 
ทำเขาก็ทำไม่ได้ ผมก็เกบ็ข้อมลูจากผู้ช่วยช่างฯ ที่ใช้การไม่ได้ของ อบต.ฯ เรามาช่วย 
บรรเทาหน้าแลง้ในช่วง ๓ เดือน เขาก็บอกว่างานเยอะนายเร่งต้องทำ โครงการโซล่า 
เซลลส์ง่เข้ากรมสง่เสรมิฯ ผมกเ็ลยบอกว่าเรือ่งของชาวบา้นไม่เรง่เหรอ ผมกเ็ลยอยาก 
ของบประมาณมาช่วยเพราะว่าจะใกล้ช่วงหน้าแล้งทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ตามที่ท่าน “ส.อบต.ม.๑๓”  ได้ของบประมาณในการแก้ไขระบบน้ำประปา 
ประธานสภาฯ  หมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ผมอยากให้ทางท่านผู้บริหารฯ หรือว่าท่านรองปลัดฯ รักษา 

ราชการ ปลัด อบต.สร้างนกทา ช้ีแจงรายละเอียดให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุทา่น ผมขอช้ีแจงการใหส้ำรวจประปาในพื้นที่ผมก็ได้ 
ปลัด อบบต.สร้างนกทา ให้ทางกองช่างออกไปสำรวจแลว้แต่ยังไม่เหน็ข้อมูลเลย ผมว่าภายในเดือนนี้ผมจะทำ 

หนังสือเชิญทางท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ท่านสมาชิกฯ/และคณะกรรมการผู้ดูแล
น้ำประปา มาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน ผมก็คงจะขอข้อมูลตรงนั้นและก็จะไม่สำรวจอีกแล้ว เพราะว่า
ตอนที่สำรวจทางเรากไ็ด้เตรียมการเรียบร้อย ภายในเดือนนี้ก็จะเชิญท่านร่วมประชุม
ระบบน้ำก็ถือโอกาสเชิญท่าน ส.อบต.ฯ ล่วงหน้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพิม่เติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุม ข้อ ๕.๕  เรื่อง  การของบประมาณแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมูบ่้าน  

ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ผมขอมตทิี่ประชุมครบั 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๒ คน  

/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๒๕ - 
 

 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๕.๖ การกำหนดประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอเชิญ
ประธานสภาฯ  ท่านสะอาด   คำผาลา ส.อบต.ม.๑๕/รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่านครับ 
นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องการกำหนดสมัย 

ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประชุมคราวที่แล้วเราก็ได้กำหนดสมัยประชุม 
สมัยที่ ๑ ในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ไปแล้ว เข้าสู่เรื่องเพื่อพิจารณาผมก็อยากให้ทาง 
สมาชิกสภาทุกท่านเสนอการกำหนดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งตามระเบียบการประชุม 
สภาสมัยถัดไปอีก ๓ สมัย ตามที่เราได้ทำการประชุมเมื่อก่อนน้ี ยังไงก็ขอให้ทางท่าน 
สมาชิกเสนอมาได้โดยมีผู้รบัรองจำนวน ๒ ท่าน หรือมีใครเสนอเหน็ต่างก็ขอให้มผีู้รบั 
รองจำนวน ๒ ท่าน ก็ขอเชิญสมาชิกเสนอมาได้ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านสะอาด  คำผาลา รองประธานสภาฯ ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประธานสภาฯ  กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอข้ึนมาได้เชิญครับ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอการกำหนดสมัย 

ประชุม ๓ สมัย ครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  ๑.) นายวิรัตน์   เนื้อทอง ส.อบต.ม.๑๑ คนที่ ๒.) นายเดือน  จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์  ขอเสนอดังนี้ 

๑.) สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ 
    ๒.) สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

๓.) สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสะอาด   คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ ๓ สมัย  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ  
ประธานสภาฯ   ๑.) นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ส.อบต.ม.๑๖   

๒.) นายมานัด   โชคบัณฑิต ส.อบต.ม.๙ 
นายสะอาด   คำผาลา  ขอเสนอดังนี้ 
รองประธานสภาฯ  ๑.) สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
    ๒.) สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

๓.) สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ ๓ สมัย  

/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๒๖ - 
 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาฯ   ๑.) นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ส.อบต.ม.๑๖   
    ๒.) นายประยูร   แสนปาง ส.อบต.ม.๗ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  ขอเสนอดังนี้ 
ส.อบต.ม.๑๓   สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
    สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
นายสมพงษ์   มหาโยธี  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
เลขานุการสภาฯ  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

ไดเ้สนอการกำหนดสมัยประชุมมา จำนวน ๓ ท่าน คือ คนที่ ๑.) คือ “ส.อบต.ม.๓” 
คนที่ ๒.) “ส.อบต.ม.๑๕” คนที่ ๓.) “ส.อบต.ม.๑๓” 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านเลขาฯ ก็ได้สรุปจำนวนผู้เสนอการกำหนดสมัยประชุม  จำนวน ๓ ท่าน  
ประธานสภาฯ  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ของสมาชิกท่านที่ ๑ เสนอ ผมขอมติที่ประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน     ๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน    ๑๓ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ผมขอมติที่ประชุมในการเสนอสมัยประชุมคนที่ ๒ ขอมติที่ประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๕ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ผมขอมติที่ประชุมในการเสนอสมัยประชุมคนที่ ๓ ขอมติที่ประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน     ๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน    ๑๔ คน  

นายสมพงษ์   มหาโยธี  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
เลขานุการสภาฯ  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

เสนอการกำหนดสมัยประชุมมา ซึ่งมติท่ีประชมุเห็นชอบตาม ท่านสะอาด   คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ” เสนอ ผมขอสรุปการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ดังนี้ 

๑.) สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
    ๒.) สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

๓.) สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ข้อ ๕.๗ ของบประมาณซ่อมแซมซุม้ประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนสร้าง
ประธานสภาฯ  นกทา ๒ แห่ง ขอเชิญนายเดือน   จันทบาล ส.อบต.๑๒ ช้ีแจงครับ 
 

/นายเดือนฯ... 



- ๒๗ - 
 
นายเดือน   จันทบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๒  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกทา่นครับ  ผมนายเดือน    

จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ ข้อ ๕.๗   ของบประมาณซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้า องค์การ 
บริหารส่วนสร้างนกทา ๒ แห่ง   ซึ่งประตูคนอาจจะไม่เหน็ท่านผู้บริหารฯ ชุดเก่าก็ได้ 
ทำไว้งบประมาณกห็ลายแสนบาทอยู่ จุดที่ ๑ ทางเข้าบ้านโนนดู่ จุดที่ ๒  ทางเข้าบ้าน 
คำมะโค้ง ประตูก็มีกิ่งไม้เกาะเต็มไปหมดมองดูแลว้ไม่มีความสวยงาม    อยากให้ทาง 
ผู้บริหารฯ เข้าไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ทาสีใหม่ หรือว่าเขียนป้ายใหม่ให้ 
ดูสวยงามเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสร้างนกทา ผมอยากฝากทาง 
คณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ก็ขอขอบคุณทางท่านเดือน   จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ ที่ช่วยเป็นหูเป็นตา
ประธานสภาฯ  ให้กับพี่น้องชาวตำบลสร้างนกทา บางทีอาจจะเป็นเรือ่งไมส่ำคัญแต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนา้ 

เป็นตาให้กับคนที่ผ่านไปมาได้ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ก่อนอื่นผมกข็อขอบคุณทางท่านสมาชิก  

ม.๑๒  ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า  องค์การบริหารส่วนตำบล 
สร้างนกทา ที่ดูไม่สวยงาม ในส่วนของหน่วยงานผมก็ได้เรียกท่านรองปลัดฯ และทาง 
กองช่างฯ มาร่วมปรึกษาว่าเราจะใช้งบประมาณตรงส่วนไหนจากที่ร่วมปรึกษาหารือ 
ก็ว่าจะทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ คู่กับพระราชินี หรืออีกส่วนก็จะนำ 
หลวงปู่คุณธรรม เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของตำบลสร้างนกทาของเรา  ต่อไปก็จะให้ช่าง 
ไปลงสีและทำประมาณการข้ึนมา 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิม่เตมิอีกไหมครับ     ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ข้อ ๕.๗  ในการของบประมาณซอ่มแซมซุ้มประตทูางเข้า   องค์การบรหิารส่วนสร้าง 

นกทา ๒ แห่ง ผมขอมติที่ประชุมครบั 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๒ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  ข้อ ๕.๘    การขอความเห็นชอบให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ประธานสภาฯ  ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ตามมาตรา ๑๖   แห่งพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๗ เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครบั 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่าน  การขอความเห็นชอบใหป้ระชาชนเข้า 

ทำประโยชน์หรอือยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ           ตามมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  คือ เป็นเรือ่งที่จำเป็นและสำคัญทีสุ่ด
ว่ายังมีพี่น้องหลายหมูบ่้าน    หลายชุมชนที่ยังไม่มีเอกสารสทิธิในการครอบครองอยู่
อยากได้เอกสารสิทธ์ิมาครอบครองและจะได้นำ  มติที่ประชุมไปประกอบเอกสารกับ
หน่วยงานราชการ ต่อไปผมจะให้ทางท่ารองปลัดฯ ช้ีแจงต่อ 

/นายปุญญพฒัน์ฯ... 



- ๒๘ - 
 

 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็น พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา  
ปลัด อบต.สร้างนกทา ๑๖ เขาเขียนไว้ว่าที่ประชุม โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัตผิู้มอีำนาจอนุญาตก็คืออธิบดี แต ่

ว่าต้องนำเข้า ครม.ฯ กอ่นสามารถอนญุาตใหบุ้คคลหนึง่บคุคลใดเข้าทำประโยชนห์รอื 
อยู่อาศัยอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ก็คอืเราจะเห็นเป็นเบือ้งตน้เฉยๆ แต่ว่าข้ันตอน 
การขอต้องผ่านทางอธิบดีและอธิบดีกจ็ะเสนอคณะรฐัมนตรอีีกครั้งหนึ่ง     ในเขตป่า 
สงวนที่มีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่ อบต.ฯ รับทราบ  แต่ข้ันตอนต่อไปอธิบดีจะอนุญาต 
หรือไม่และคณะรฐัมนตรจีะอนญุาตหรือไม่กจ็ะเป็นอีกอย่าง  

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ข้อ ๕.๘ การขอความเห็นชอบให้ประชาชนเข้าทำประโยชนห์รืออยูอ่าศัยภายในเขต 

ป่าสงวนแหง่ชาติ ตามมาตรา ๑๖ แหง่พระราชบญัญัตปิ่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
ผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๒ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  ข้อ ๕.๙ ของบประมาณวางทอ่ประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านเชิดศักดิ์   พสุมาตร์ ส.อบต.ม.๘ ช้ีแจง ครบั 
นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๘  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่าน   เรื่อง  ญัตติด่วน 

ของผมสืบเนื่องจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมามีการชำรุดของประปาหมู่บ้าน 
ท่ออุดตัน จึงอยากให้ทางคณะผูบ้รหิารฯ หางบประมาณมาซ่อมแซมใหห้น่อย ขนาด  
๒ นิ้ว ระยะทาง ๒ ฝั่งๆ ละประมาณ ๕๐๐ เมตร ขอบคุณครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุท่านครับ   ผมดูแล้วก็เป็นลักษณะท่ออุดตัน 

น้ำอาจไหลไม่สะดวก ผมจะให้ทางกองช่างฯ ลงไปสำรวจและประมาณการต่อไป 
นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ     ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ข้อ ๕.๙ ของบประมาณวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  ผมขอ 

มติที่ประชุมครบั 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

 
 
 

/เข้าสู่วาระฯ... 



- ๒๙ - 
 

 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  วาระอื่นๆมีสมาสิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมเรื่องอะไรไหมครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสะอาด คำผาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๕   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

งานคอนกรีตในหมู่ ๑๕ เมื่อไหร่จะทำให้ครับ ประมาณการ เอกสารทุก
อย่างก็มีคบหมดแล้ว นี่ก็ผ่านมา ๒ ปีแล้วช่วยไปทำให้ด้วยครับ 

นายจันทร์ดี เอกศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองนายก อบต.ฯ  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

งานคอนกรีตในหมู่๑๕ กำลังหาผู้รับเหมาอยู่นะครับ 
ถามท่านประธานสภา การเปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้เราจะเปิดประชุม
วิสามัญต่อใหมครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรียนคณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ประธานสภาฯ   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

การประชุมสมัยวิสามัญ ประชุมต่อได้ครับ เพราะว่ากำหนด ๑-๑๕ วันครับ 
นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๕   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

การซ่อมแซ่มไฟฟ้าต้องแจ้งกี่ครั่งค่ะ ช่างถึงจะไปซ่อมให้ค่ะ 
นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

การเขียนคำร้องขอให้ไปซ่อมไฟฟ้าเขียนหลายรอบแล้วช่างก็ยังไม่ไปซ่อมให้ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, 
รองปลัดฯ รษก.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ผมจะไปดูหนังคำร้องก่อนครับและต้องดูว่าช่างได้ลงพื้นที 
และไปซ่อมไฟฟ้าจริงไหม 

นายสุรศักดิ์ บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ผมขอให้ผู้บริหารหยุดเรื่องบ่อประปา เพราะว่ามีเยอะแล้ว  
ตอนนี้ผู้บริหารจะเอาบ่อประปาเข้ามาอีกครับ 

นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖   ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

โครงการเจาะบ่อประปาโซล่าเซลล์ ผมขอรายละเอียดด้วยนะครับ 
  
 
 
 
  



- ๓๐ - 
 
 
 
 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ทางท่านสมร  ปาทอง ส.อบต.ม.๑ ก็ได้ช้ีแจงต่อท่านนายกฯ ในการขอความ 
ประธานสภาฯ  อนุเคราะห์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนในพื้นที่ มีใครจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีก 

ไหมครับ 
นายประสาท   เสือสา  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๗  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ตอนน้ีทางหมู่บ้านผมก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำโซล่าเซลล์ไม่ไหลรอบก่อนก็พึ่ง
ซ่อมไปไม่นานก็ตายอีกแล้ว ผมจึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารฯ ลงไปตรวจสอบดูให้
หน่อย เรื่องต่อมาเรื่องถนนลูกรังผมอยากให้ทางกองช่างเข้าไปสำรวจให้หน่อยมีแต่
ดินทราย ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ก็ขอฝากทางท่านนายกฯ เรื่องน้ำประปาโซล่าเซลล์และก็เรื่องถนนลูกรัง มี
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นายวิรัตน์   เนื้อทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๑  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมในนามตัวแทน 

ของ หมู่ที่ ๑๑  ขอขอบคุณท่านนายกฯ,  ท่านประธานสภาฯ,  ท่านรองปลัดฯ รักษา 
ราชการปลัดฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ตอนนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เขากำลัง 
ดำเนินการประมาณเดินมีนาคม คือข่าวดีของหมู่ที่ ๑๑ ที่ผ่านมติในที่ประชุม 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่านครบั ผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่าน 

ที่ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาแจ้งให้ทราบก็จะดำเนินการแก้ไข ของ
ท่าน ส.อบต.ม.๑ แจ้งมาว่ามีฝุ่นตลบตอนนี้ก็ได้แจ้งไปและพูดคุยกับทางท่านนายก
องค์การบริหารสว่นจังหวัดเขาก็ว่าจะมาดำเนินการให้ในสว่นเรื่องนี้ผมก็จะติดตามให้ 
และในส่วนของหมู่ที่ ๖ ที่บอกว่าระบบน้ำโซล่าเซลล์ที่ชำรุดเป็นประปาของกลุ่ม ๗ คน 
ผมก็ได้แจ้งไปซ่อมแล้วเขาบอกว่าสงสัยท่อกันทรุดมันลงไม่ลึก ช้ันหินอาจจะอยู่ลึก
เขาอาจจะใส่ไปแค่ ๒ ท่อน ทำให้ท่อทรุดลงไปทำให้ซัมเมอร์สเสียไป ๒ ครั้ง และก็
ตายเหมือนเดิมผมก็ได้ปรึกษากับทางท่านรองปลัดฯ, กองช่างฯ และกองคลังฯ ใน
ส่วนที่นี้ยังอยู่ในสัญญาอยู่ก็จะแจ้งให้เขามาทำการซ่อมแซม และเรื่องของหมู่ที่ ๑๑ 
ก็ขอขอบคุณทางสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบผ่านให้ในการดำเนินการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้อง 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้ทางสมาชิกได้รับทราบ มีท่านใด
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 

/นายปุญญพฒัน์ฯ... 
 
 
 
 



- ๓๑ - 
 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วน 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทกุทา่น ในเรื่องการตรวจรบังานโครงการก่อสร้างก่อเริ่ม 
ปลัด อบต.สร้างนกทา มีการดำเนินการหลายหมู่บา้น ผมก็ได้ประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านและทางท่านสมาชิก  

เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน ๑ ท่าน สมาชิก 
๑ ท่าน ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาผมมาอ่านดูแล้วตกหล่น ในแผน
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๖๐ ข้อ ๖๗ โครงการระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
หมู่ที่ ๑ - ๑๖ ตกเลข ๗ ไม่ใช่ ๒๐๐,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐.บาท เป็นงบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขออนุญาตท่านสมาชิกเติมเลข ๖ ให้ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน    ผมขอฝากเรื่อง 

น้ำประปาของหมู่ที่ ๑๖ พอดีเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมาก เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ จึงขอฝาก 
ทางท่านผู้บริหารฯ ช่วยพิจารณด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียนท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน 
นายก อบต.ฯ  ราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน เรื่องปัญหาน้ำประปาของหมู่ที่ ๑๖ ก็มี 

ปัญหามานานแล้ว พอดีมีโครงการพลังงานน้ำใต้ดินไปเจาะบ่อใกล้ๆ ก็เลยมีปัญหา
เนื่องจากไปเจาะบ่อลึกตอนนี้ทาง อบต.ฯ ก็ได้ให้ทางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ไป
ส่งน้ำทุกวัน กำลังไปคุยว่าให้ทางบ่น้ำโซล่าเซลล์สบูน้ำข้ึนไปทางแท้งค์น้ำเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อน ในเรื่องการจะลงไปซ่อมแซมก็กำลังรีบ
ดำเนินการหาแนวทางอยู่ก็ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกที่แจ้งในความเดือดร้อนมา 

นายสมศักดิ์   กองจันทร ์  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิม่เตมิอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมก็ขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ  สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ลงช่ือ)ฯ... 



- ๓๑ - 
 
 

 
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 

 ส.อบต.ม.๗ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ) 
    ส.อบต.ม.๑๓ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
( นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ) 
    ส.อบต.ม.๑๖ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา ในการประชุมสภาสมยัประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 


